

Các Quy Định Hạn Chế với Biển Báo Chính Trị

SẼ KHÔNG THÔNG BÁO TRƯỚC KHI THÁO DỖ BẤT KỲ BIỂU BÁO CHÍNH TRỊ ĐƯỢC TREO XẾP SAI QUY ĐỊNH

THÔNG BÁO: Trưởng ban điều hành bầu cử và các viên chức bảo an đặc biệt được trưởng ban bổ nhiệm có thể thực thi đối với các trường hợp vi phạm quy định về biển báo từ khu vực được đánh dấu khoảng cách 100 feet bên trong tòa nhà được sử dụng làm địa điểm phòng phiếu. Các nhân viên khu học chánh hoặc Thành Phố Arlington được chỉ định **có quyền** dỡ bỏ các biển báo sai quy định nằm ngoài phạm vi đánh dấu khoảng cách 100 feet tại bất động sản bất kỳ của thành phố hoặc của khu học chánh đang được sử dụng làm địa điểm phòng phiếu, khi các biển báo đó vi phạm bất kỳ quy định nào liên quan đến thời gian, địa điểm, và phương thức hợp lý mà Thành Phố hoặc khu học chánh ban hành và đang được áp dụng.

Cấm các biển báo tạm thời có kích thước lớn hơn sáu (6) foot vuông (2'x3') hoặc cao hơn tám (8) feet trong phạm vi ranh giới bất động sản của bất động sản là địa điểm phòng phiếu - cho thủ tục bỏ phiếu sớm, khi địa điểm phòng phiếu tiến hành bỏ phiếu sớm mở cửa tiến hành thủ tục bỏ phiếu sớm; và cho ngày bầu cử, bắt đầu khi phòng phiếu mở cửa để tiến hành bỏ phiếu và kết thúc khi phòng phiếu đóng cửa hoặc khi cử tri cuối cùng đã bỏ phiếu, áp dụng cho thời điểm nào kết thúc sau.

Cấm các biển báo được lắp đặt ở trên hoặc đề lên đường phố, ngõ hẻm, công viên, đèn đường, cột điện, vòi chữa cháy hoặc các vật thể hoặc công trình khác nằm trên đất công bất kỳ.

Cấm các biển báo có trụ đỡ bất kỳ trên hoặc trong khu vực đường phố được sử dụng cho mục đích công, đường công viên, ngõ hẻm, vỉa hè công cộng, công viên hoặc trên đất công khác.

Cấm các biển báo chiếu vào khu vực bất kỳ trong phạm vi hai mươi bốn (24") inch của mặt sau của lề đường hoặc mép đường.

Cấm các biển báo trong phạm vi được sử dụng cho mục đích công và dải phân cách của đường phố. Mười (10') feet từ mặt sau của lề đường được xem là lối đi công cho mục đích của quy định thực thi này.

Cấm các biển báo trong phạm vi khu vực tiếp giáp 7' x 60' tại các giao lộ đường phố. Các kích thước được đo từ các đường ranh giới của bất động sản (không phải lề đường).

Cấm các biển báo có kích thước lớn hơn ba mươi sáu (36) foot vuông hoặc cao hơn tám (8') feet.

Cấm các thiết bị phóng thanh trong phạm vi 1,000 feet của một địa điểm phòng phiếu.

Phải ngay lập tức dỡ bỏ các biển báo chính trị tại Địa Điểm Phòng Phiếu sau khi phòng phiếu đó đóng cửa.

BỘ SẮC LỆNH CỦA THÀNH PHỐ ARLINGTON
CHƯƠNG BẦU CỬ, MỤC 4.04, LIÊN QUAN ĐẾN BIỂN BÁO GẦN
CÁC ĐỊA ĐIỂM PHÒNG PHIẾU

Mục 4.04 **Các Biển Báo Tam Thời Gần Địa Điểm Phòng Phiếu**

- A. Không được đặt, dựng, hoặc lắp đặt hoặc bảo trì biển báo tạm thời có kích thước lớn hơn sáu (6) foot vuông hoặc cao hơn tám (8) feet trong khu vực thuộc phạm vi các đường ranh giới của bất động sản là nơi đặt một địa điểm phòng phiếu trong thời gian bỏ phiếu, ngoại trừ các trường hợp được ghi rõ khác trong luật tiểu bang. "Thời gian bỏ phiếu" là khoảng thời gian bắt đầu khi phòng phiếu mở cửa cho thủ tục bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vào ngày bầu cử, và kết thúc khi phòng phiếu đóng cửa hoặc khi cử tri cuối cùng đã bỏ phiếu, áp dụng cho thời điểm nào kết thúc sau. Không được đặt biển báo tại khu vực được sử dụng vào mục đích công của Thành Phố.
- B. Trong thời gian bỏ phiếu, chỉ được lắp đặt các biển báo tạm thời tại địa điểm phòng phiếu nằm trong phạm vi của Bob Duncan Center tại một khu vực được quy định trong phạm vi đường ranh giới của bất động sản của Bob Duncan Center được quy định:
1. Khu vực được quy định này sẽ có diện tích tối thiểu là 1,500 foot vuông;
 2. Khu vực được quy định này sẽ nằm gần hoặc giáp với một lối ra vào của địa điểm phòng phiếu hoặc khu vực đậu xe mà các cử tri có thể nhìn thấy các biển báo tạm thời đó khi đến gần khu vực phòng phiếu;
 3. Các biển báo và phương tiện khác có sẵn phải phân định rõ ràng ranh giới của khu vực được quy định này;
 4. Tám bản đồ phân định ranh giới của khu vực được quy định này có tại Văn Phòng của Thư Ký Hội Đồng Thành Phố.

Trong mọi trường hợp, phần bất kỳ của khu vực được quy định này phải nằm trong phạm vi 100' feet của một cánh cửa mở ra bên ngoài mà cử tri có thể đi qua đó để vào trong tòa nhà là địa điểm phòng phiếu. Không được lắp, dựng hoặc lắp đặt bên ngoài khu vực được quy định đáp ứng các tiêu chí ở trên.

- C. Một biển báo được lắp, dựng hoặc lắp đặt vi phạm quy định của mục này sẽ bị tháo dỡ và loại bỏ mà không cần thông báo trước cho chủ sở hữu của biển báo đó. (Sắc Lệnh Tu Chính 14-009, 11/2/14)